

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ส่งผลงานทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2568

นำเสนอเมื่อ : 20 ก.พ. 2568

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้ดำเนินการจัดทำวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Basic Education Research Journal)

ในรูปแบบวารสารออนไลน์ ที่เว็บไซต์ <https://thaijo.obec.go.th>

ซึ่งจัดทำภายใต้เกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่บทความวิจัยในระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานภายนอก และเป็นสื่อกลางในการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากบทความวิจัย โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) ซึ่งได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 7 ฉบับ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดตีพิมพ์วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2568)

จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีความสนใจส่งบทความวิจัย

เพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสามารถส่งต้นฉบับบทความวิจัยผ่านระบบ

Submission online ที่เว็บไซต์ <https://thaijo.obec.go.th> ระหว่างวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2568

รายละเอียดตามไฟล์ด้านล่างครับ



ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๑๒๔๙

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ระเบียบการส่งบทความวิจัย	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รูปแบบการเขียนบทความวิจัย	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบฟอร์มการส่งบทความวิจัย	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดทำวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Basic Education Research Journal) ในรูปแบบวารสารออนไลน์ ที่เว็บไซต์ <https://thaijo.obec.go.th> ซึ่งจัดทำภายใต้เกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่บทความวิจัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานภายนอก และเป็นสื่อกลางในการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากบทความวิจัย โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ ๒ ฉบับ (ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) ซึ่งได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน ๗ ฉบับ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดตีพิมพ์วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๘) จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีความสนใจส่งบทความวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถส่งต้นฉบับบทความวิจัยผ่านระบบ Submission online ที่เว็บไซต์ <https://thaijo.obec.go.th> ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูธร จันทพงษ์ ปุณยวีร์ศิริวง)
ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๒-๓

“เรียนดี มีความสุข”

- [รายละเอียดการส่งบทความตีพิมพ์](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน